

# THÂN THỊ KHÔNG NÊN XÂM-GỌT- ĐỘN HAY SẼA SẼC ĐẸP (Bài số 30)

THÂN THỊ KHÔNG NÊN XÂM-GỌT-ĐỘN HAY SẼA SẼC ĐẸP (Bài số 30)

(Sưu tập)

Mọi thứ mà Đấng Tạo Hóa, là Thượng Đế, là Đức Chúa Trời dựng nên trên thân thể này vốn không có bất cứ thứ gì là dư thừa, không có bộ phận nào mà không có mục đích, không có chi tiết nào mà không có chức năng nhất định của nó.

Song, con người ngày càng muốn làm mất dần đi, cố tình làm biến dạng hay xâm phạm vào thân thể mình một cách thô bạo: Nào là xăm – xâu – gọt – độn thì có đủ cả. Chỗ nào xăm được là xăm; nơi nào xâu được là xâu; thứ nào gọt được thì gọt hay chỗ kia độn được thì độn... vv và vv. Thôi thì muôn hình vạn trạng, khó kể hết ra được.

Tốt cả thì suy cho cùng thì cũng chỉ là thỏa mãn cái mà người ta gọi là đẹp, là thời trang rồi thì thời thượng, có người thì chỉ là thú vui vô bổ, làm đẹp bất chấp; kẻ thì chỉ là chạy theo phong trào để cho bằng bạn bằng bè, chỉ là không thua chị kém em hay chỉ là thích thể hiện, muốn khác người đâu rằng có lẽ bịch, nhếch nhếch và kịch cỡm đến đáng sợ. Mọi lý do đưa ra để lý luận hay thanh minh cho hành động này cũng đều là ngụy biện, hãy thôi bớt chấp để chấp nhận một thực tế rằng: Giá trị con người vốn không hề nằm ở cái vẻ bề ngoài tầm thường ấy.

Cơ thể con người là một công trình hoàn hảo, trọn vẹn và đầy thiêng liêng vì đó là sản phẩm mang hình ảnh của Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Tạo vũ trụ này.

Trái đất này chỉ là hạt bụi giữa vũ trụ bao la, giữa các tầng trời vô tận. Con người giữa trái đất này quá sức nhỏ bé, nhưng đầy khôn ngoan để có thể làm được mọi việc lớn lao. Con người có thể bay lên tận trời cao kia, xuống sâu trong lòng đất, vào tận rừng sâu hay có mặt ở dưới đáy đại dương mê mông vô tận kia để khám phá và sinh tồn; con người là loài duy nhất trên trái đất này có thẩm quyền cai trị mọi loài xác thịt trên đất,

dù cho mọi loài có lớn hơn thân thể này góp công mỗy chục lần. Đó là đặc ân mà Đấng Tạo Hóa ban cho.

Đấng Tạo Hóa tạo dựng và đặt đấng con người trên đất và dưới Trời này vẫn có mục đích, bởi vậy chưa bao giờ sự có mặt của con người giữa đất này là ... tự nhiên mà có.

Ai gặm nhấm thân thể mình thì đang chống lại chính mình nhưng đáng sợ hơn hết là chống lại Đấng đã tạo ra nó vậy.

Thượng Đế là Đức Chúa Trời, Ngài ắt không hề chịu khinh dể đâu.../.

---

## **UY QUYỀN CỦA NGƯỜI CHỒNG (Bài số 29)**

BÀI VIẾT TẶNG TRƯỞNG TÂM LINH NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH:

UY QUYỀN CỦA NGƯỜI CHỒNG (Bài số 29)

(sưu tập)

Trong Ê-phê-sô chương 5 Kinh thánh nói rằng người vợ phải phục dưới uy quyền của chồng mình trong mọi sự (câu 24) cũng như Hội thánh phục dưới Đấng Christ.